

Tượng Thánh Giuse – TT DN Tư Thục La San Dalat

Kỷ niệm 10 năm



Tượng đài thánh Giuse tọa lạc tại Trung Tâm Dạy Nghề La San Dalat tính đến nay đã được 10 năm (2014-2024).

Vài dòng lịch sử

Lời của Khổng Tử (thế kỷ thứ 4^e-3^e trước Công Nguyên) làm tôi tâm đắc và trở thành câu châm ngôn của lớp dạy nghề : "Nếu con cho một người một con cá, họ sẽ được nuôi dưỡng một lần.

Nếu con dạy cho họ đi đánh cá, họ sẽ được nuôi sống cả đời."

Giai đoạn thứ nhất : Những lớp dạy nghề được khai giảng vào cuối những năm 80 nhằm mục đích cho các em có hoàn cảnh khó khăn có được một nghề trong tay và đồng thời giúp chúng có một lương tâm nghề nghiệp. Trong những năm đầu, có 4 nghề do Fr. Nghị và Fr. Ba phụ trách: sửa xe gắn máy, tiện, điện gia dụng và ống nước. Vì trong thời gian thử nghiệm, không có phép, nên mỗi lần đến giờ học, thầy giáo đến cổng đón học sinh vào lớp và đóng cửa lại. Các lớp này hoạt động được hai năm. Đến cuối năm 1991, nhân viên thuế vụ đến và yêu cầu phải có giấy phép để hoạt động. Anh rất tử tế và gợi ý là nên tìm một cơ quan có sẵn để xin làm vệ tinh. Thế là các lớp dạy nghề tạm đóng cửa để tìm phương cách, chờ đợi giấy phép chính thức.

Giai đoạn thứ hai : Sau một thời gian tìm tòi, Cơ sở Dạy Nghề Đức Minh cũng được phép mở cửa lại một cách chính thức, dưới danh nghĩa là một vệ tinh của Trung Tâm Dạy Nghề Q.3. Trong thời kỳ hồi sinh này, Đức Minh chỉ có 2 nghề là sửa chữa xe gắn máy và Vi tính. Hai năm sau, vào tháng 6 năm 1994, hai ban nữa được thành lập, đó là ban mộc và điêu khắc gỗ. Một năm sau, vào tháng tư năm 1995, một nghề nữa được khai trương : làm các tượng bằng thạch cao. Sau khi tốt nghiệp, các học viên có thể về quê hành nghề hay tìm một cơ sở tư nhân để làm việc. Những em nào không tìm được việc, có thể ở lại làm việc tại cơ sở.

Các lớp dạy nghề đặc biệt dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn, nên các em đường phố, những em khuyết tật... được theo học hoàn toàn miễn phí. Các sư huynh và giáo viên cố gắng giúp các em có tay nghề giỏi và đồng thời tạo một bầu khí gia đình và huynh đệ mà các em này rất cần.

Các lớp vi tính thì có thu tiền, nhưng học phí hạ hơn so với các trung tâm khác. Những ai có hoàn cảnh khó khăn, vẫn có giảm hay miễn tùy theo trường hợp.

Học viên đến rất đông, chứng tỏ các lớp này đáp ứng nhu cầu xã hội hôm nay. Lớp vẫn hoạt động bình thường, không có gì đáng nói cho đến ngày J, ngày mà Trung Tâm Dạy Nghề Q.3 không nhận Đức Minh làm vệ tinh nữa. Thông thường, khi bước từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, như trường hợp của Cơ Sở Dạy Nghề Đức Minh, một sự đau đớn nào đó sẽ dẫn đến một kết quả tốt hơn mà chúng ta không hề tính trước.

Giai đoạn thứ ba: Cơ sở Dạy Nghề Đức Minh êm đềm hoạt động trong một thời gian khá dài từ năm 1989 đến tháng 10/2003. Sau đó, Giám Đốc Trung Tâm Dạy Nghề Quận 3 không ký hợp đồng hợp tác với Cơ sở Dạy Nghề Đức Minh nữa và đề nghị Đức Minh tách ra độc lập, xin thành lập Trung tâm Dạy nghề tư nhân, như vậy mới có cơ hội phát triển với lời hứa sẽ ký các giấy tờ Đức Minh cần. Nghe lời khuyên của vị đàn anh, hồ sơ xin thành lập Trung Tâm Dạy Nghề được bắt đầu triển khai và đến ngày 12 tháng 4 năm 2005, giấy phép đã được cấp. Từ nay, tất cả những học viên theo học tại Trung tâm Dạy Nghề Dân Lập Đức Minh, nếu đủ tiêu chuẩn, sẽ được cấp giấy chứng chỉ tốt nghiệp.

Nhưng điều tôi muốn chia sẻ nơi đây chính là sự can thiệp của Thánh Giuse một cách rõ rệt nhưng âm thầm. Vào cuối tháng 3, tháng thánh Giuse, một người quen ở Trung Tâm Dạy Nghề quận 3 báo cho biết: "*Quận không bao giờ cấp giấy hoạt động cho cơ sở **La San** Đức Minh đâu*". Không biết làm sao, tôi chạy đến Thánh Cả Giuse và phó mọi sự trong tay Ngài. Vào ngày 28 tháng 3 năm đó, tức 2005, tôi đi đến một cửa hàng bán ảnh và chuộc một tượng Thánh Giuse, đặt ngay trước cửa phòng dạy nghề và khấn thầm rằng: "*Xin Thánh Giuse phù hộ*". Và

đúng ngày 12 tháng 4 năm 2005, điều kỳ diệu đã xảy ra, Trung Tâm đã nhận được giấy phép thành lập Trung Tâm dạy nghề ĐỨC MINH (không có chữ La San).

Sau một thời gian khoảng gần 10 năm, Cộng đoàn La San Đức Minh vẫn để Thánh Giuse nơi vị trí cũ.

Nhưng sau đó vì có lẽ cần chỗ cho công việc khác nên đã đem tượng Thánh Giuse để trong nhà kho của Văn phòng Dạy Nghề. Do đó, Frère Ba xin đem về Đà-lạt vào năm 2014 và đặt trên tượng đài ở vị trí hôm nay.

Nguyện xin Thánh Giuse phù hộ cho Trung tâm La San Đà-Lạt.

